

Số: 393 /BC-HĐND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND<sup>1</sup> năm 2015 và sự phân công của Thường trực HĐND thành phố, Ban pháp chế của HĐND thành phố báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

##### 1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND liên quan đến lĩnh vực phụ trách

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban pháp chế đã tham dự kỳ họp thứ 14, 15 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố; lãnh đạo Ban pháp chế tham gia với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN và các cơ quan hữu quan trao đổi, thống nhất dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ; tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động giám sát của Ban trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 để đề xuất nội dung xây dựng Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND thành phố. Rà soát, đôn đốc các cơ quan chuẩn bị báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định để phục vụ cho công tác thẩm tra.

Các thành viên Ban thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND thành phố, kịp thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri báo cáo Thường trực HĐND, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, lãnh đạo Ban tham gia các phiên họp thường kỳ của UBND thành phố (phiên mở rộng) và các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách

<sup>1</sup> Các từ viết tắt: HĐND: Hội đồng nhân dân; UBND: Ủy ban nhân dân; UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

của Ban để nắm tình hình, tham gia đóng góp ý kiến đối với các báo cáo của UBND thành phố, báo cáo của các cơ quan tư pháp và một số nội dung khác liên quan đến lĩnh vực được phân công.

## **2. Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND phân công**

Thực hiện nhiệm vụ được Thường trực HĐND thành phố phân công thẩm tra đối với 01 dự thảo nghị quyết<sup>2</sup> trình tại kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố; thẩm tra đối với 01 dự thảo nghị quyết<sup>3</sup> trình tại kỳ họp thứ 15 của HĐND thành phố và thẩm tra đối với 11 báo cáo, 04 dự thảo nghị quyết<sup>4</sup> trình tại kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố. Ngoài ra, Ban pháp chế phối hợp với Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội, Ban đô thị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND thành phố.

## **3. Hoạt động giám sát, khảo sát**

### **a) Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, quyết định của UBND thành phố và nghị quyết của HĐND quận, huyện**

Ban pháp chế chủ động nắm tình hình thể chế hóa các Nghị quyết của HĐND thành phố được thông qua tại kỳ họp thứ 13, 14 và 15 thuộc lĩnh vực pháp chế, đến nay tất cả các nghị quyết của HĐND thành phố đã được UBND thành phố thể chế, cụ thể hóa theo đúng quy định. Đồng thời, lãnh đạo Ban tham gia cùng Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, hoạt động của một số cơ quan, tổ chức theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, Ban thường xuyên theo dõi việc ban hành quyết định của UBND thành phố và nghị quyết của HĐND quận, huyện liên quan đến việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật và sự phân công của Thường trực HĐND thành phố.

### **b) Giám sát chuyên đề**

<sup>2</sup> về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024 của thành phố Cần Thơ.

<sup>3</sup> về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Cần Thơ.

<sup>4</sup> về kết quả thực hiện nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực pháp chế); về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, hội quân chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2024 của thành phố Cần Thơ; về quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; về quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.